

Số: 246 /KH-SCT

Kiên Giang, ngày 31 tháng 7 năm 2019

## KẾ HOẠCH

### Triển khai thực hiện về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 136/QĐ-BCH ngày 17/7/2019 của Ban Chỉ huy (BCH) phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc phân công nhiệm vụ của Thường trực và các thành viên BCH Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Kiên Giang, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

#### I. Mục đích, yêu cầu:

Nhằm triển khai thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của thành viên BCH phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Sở Công Thương trong công tác công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, chống thiên tai và nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, điều hành theo phương châm “bốn tại chỗ” để chủ động ứng phó thiên tai có hiệu quả của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh. Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

#### II. Nội dung thực hiện:

Giám đốc Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thành phố; các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương triển khai thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

- Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, hậu cần theo phương châm “04 tại chỗ” tại trụ sở đơn vị để sẵn sàng ứng phó với thiên tai.

- Rà soát, xây dựng, hiệu chỉnh phương án ứng phó thiên tai phù hợp với đặc thù của đơn vị đối với tất cả hình thái thiên tai có thể xảy ra.

- Tổ chức, bố trí người trực cơ quan, đơn vị 24/24 để theo dõi chặt chẽ diễn biến các đợt thiên tai, ứng phó và báo cáo theo đúng quy định tại Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế trực ban phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 1711/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

- Hướng dẫn và vận động nhân dân trên địa bàn chủ động phòng chống thiên tai.